



ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๒๐

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่
ถนนราษฎร์อุทิศ พร ๕๔๐๐๐

๘ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง เลื่อนกำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๗
เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายเทศมนตรีเมืองแพร่ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นอำเภอวังชิ้น อำเภอลอง และอำเภอร้องกวาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ที่ ศธ ๐๒๙๕/ว ๑๘
ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ได้รับแจ้งจากสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดแพร่ว่า สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ได้กำหนดวันจัดการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติด้านขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในวันเสาร์
ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ โดย สทศ. ได้ประชาสัมพันธ์การจับสอบและดำเนินการเตรียมความพร้อมการจับสอบ
ตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนด เนื่องด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้กำหนดวันเลือกตั้ง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๗๖ จังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) และนายองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จำนวน ๔๗ จังหวัด ในวันเสาร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำจังหวัดและองค์การบริหารส่วนจังหวัด จึงได้มีการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ประชาชนไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งอย่างทั่วถึง สทศ. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า หากเลื่อนการสอบเฉพาะสนามสอบในส่วนภูมิภาค ทั้ง ๗๖ จังหวัดออกไป
เป็นวันจันทร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จะไม่กระทบมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ อีกทั้ง ยังเป็นการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และนายองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการนี้ สทศ. ได้จัดทำประกาศ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) เรื่อง เลื่อนกำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ในส่วนภูมิภาค

เพื่อให้การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ปีการศึกษา ๒๕๖๗ และขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์วันจัดการทดสอบ O-NET
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ให้บุคลากร โรงเรียนและผู้เข้าสอบในสังกัดรับทราบข้อมูลข้างต้นและเข้าร่วม
การทดสอบตามวัน เวลา ที่กำหนด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอ ขอให้แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบลที่มีสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ศักดิ์ สุขสำราญ)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น รักษาการแทน
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร ๐๕๔ - ๕๓๔๑๑๙ ต่อ ๓๐๔
ผู้ประสาน นางสาววาสนา ปิ่นแก้ว

กจ. สวท
สข



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
เลขที่ ๖๐
วันที่ ๐๖ ม.ค. ๒๕๖๘
ปี ๒๕๖๘

ที่ ศธ ๐๒๙๕/๑๗

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่
๑๖๘ หมู่ ๒ ตำบลป่าเมต
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ๕๕๐๐๐

๓ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง เลื่อนกำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรื่อง เลื่อนกำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ในส่วนภูมิภาค จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ได้กำหนดวันจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในวันเสาร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ โดย สทศ. ได้ประชาสัมพันธ์การทดสอบและดำเนินการเตรียมความพร้อมการทดสอบ ตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไปแล้ว นั้น

เนื่องด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้กำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๗๖ จังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๔๗ จังหวัด ในวันเสาร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และองค์การบริหารส่วนจังหวัด จึงได้มีการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างทั่วถึง สทศ. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า หากเลื่อนการสอบเฉพาะสนามสอบในส่วนภูมิภาค ทั้ง ๗๖ จังหวัด ออกไป เป็นวันจันทร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จะไม่กระทบมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในครั้งนี้ สทศ. ได้จัดทำประกาศ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรื่อง เลื่อนกำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ในส่วนภูมิภาค และขอความอนุเคราะห์ท่านโปรดแจ้งประชาสัมพันธ์วันจัดการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ให้บุคลากร โรงเรียนและผู้เข้าสอบในสังกัด รับทราบข้อมูลข้างต้นและเข้าร่วมการทดสอบตามวัน เวลา ที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทิน จันทร์วรรณเขตต์)
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
โทรศัพท์ ๐๘ ๙๘๕๖ ๗๑๑๕

"เรียนดี มีความสุข"

ประกาศ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เรื่อง เลื่อนกำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ในส่วนภูมิภาค

ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ ได้กำหนดวันจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในวันเสาร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ โดย สทศ. ได้ประชาสัมพันธ์การทดสอบและดำเนินการเตรียมความพร้อมการทดสอบตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไปแล้ว นั้น

เนื่องด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้กำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๘๗ จังหวัด ในวันเสาร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และองค์การบริหารส่วนจังหวัด จึงได้มีการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างทั่วถึง รวมถึงขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเลือกตั้ง สภาองค์กรชุมชนท้องถิ่นด้วยความสำคัญของการสนับสนุน เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มีสิทธิร่วมร่วมทางการเมือง และไปใช้สิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้ให้เป็นไปอย่างสุจริต และเที่ยงธรรม

สทศ ได้พิจารณาถึงความสำคัญของการใช้สิทธิเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยของประชาชนชาวไทย และเพื่อเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทางการเมืองในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อีกทั้งยังอยู่ในวิสัยที่ สทศ. จะบริหารจัดการการสอบตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดังกล่าวไว้ประชาสัมพันธ์ให้สำนักงานคณะกรรมการการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ เฉพาะในส่วนภูมิภาค (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) จากเดิมในวันเสาร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ไปเป็นวันจันทร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ โดยเวลาสอบ รหัสวิชา รายวิชา และระยะเวลาให้เป็นไปตามตารางสอบเดิม

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริดา บุรชาติ)

ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)